

Số: 269/PGDDĐT

Về việc tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp  
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Uông Bí, ngày 26 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thực hiện công văn số 810/SGDDĐT-VP ngày 25/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Công văn số 584/UBND-VHTT ngày 14/3/2022 của UBND thành phố về việc mở lại các hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

**1. Tiếp tục** quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố, và các cơ quan chức năng liên quan về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận trong việc cho học sinh đến trường học trực tiếp, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, quyết liệt triển khai hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh đủ điều kiện được tiêm theo quy định; tuyên truyền, phổ biến đến cha mẹ học sinh thực hiện các yêu cầu về quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh trước khi tới trường.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong hoạt động dạy và học trực tiếp, yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp, giải pháp cụ thể, kỹ lưỡng đến từng lớp học, từng học sinh để tổ chức dạy học trực tiếp an toàn, hiệu quả

Tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên nhà trường, khử khuẩn trường, lớp hoàn thành trước **16h00 ngày 27/3/2022**; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn trong quá trình tổ chức dạy học.

## **2. Về việc tổ chức các hoạt động giáo dục:**

Từ ngày **28/3/2022**, các cấp học thực hiện như sau:

**2.1. Cấp học mầm non:** Thông tin chủ trương khuyến khích học trực tiếp tới toàn thể phụ huynh học sinh; Căn cứ nguyện vọng, đề nghị của phụ huynh học sinh, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

### **2.2. Cấp học tiểu học, TH&THCS, THCS:**

Tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp. Riêng cấp tiểu học tổ chức hoạt động giáo dục 1 buổi/ngày, tạm thời chưa tổ chức hoạt động bán trú.

Lựa chọn hình thức giáo dục phù hợp đối với học sinh thuộc diện F0, F1 đang thực hiện cách ly y tế.

Các trường có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch bố trí thời gian biểu phù hợp để ôn tập đảm bảo trang bị, bù đắp đủ kiến thức cần thiết khi học sinh đi học trở lại.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục, đề nghị các cơ sở giáo dục thường xuyên rà soát, hoàn thiện phương án/kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị, kịp thời khắc phục các nội dung còn hạn chế hoặc chưa phù hợp với tình hình mới, đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên rà soát, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19, công tác y tế trường học; chủ động và thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã, phường để triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là phương án xử lý khi có ca bệnh COVID-19 xuất hiện trong trường học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi (t/h);
- Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND tp (b/c);
- Sở GDĐT (b/c);
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Phan Hồng Anh**